

# Tản mạn về đêm thơ nhạc “Nhớ Thiện Quang”

Trần Ngọc Sỹ



Tối ngày 22-7-2017, sau gần ba tiếng đồng hồ ngồi lặng lẽ xem và nghe những câu chuyện, những giai điệu, những ca từ, những lời thơ từ đêm nhạc “Nhớ Thiện Quang”; nhìn

sự nghiêm túc, sự tập trung cố gắng thực hiện thật tốt các bài hát, bài thơ và những lời nói thật mộc mạc của các bạn đồng đạo, học trò; của các em Thanh thiếu niên Ban Nhạc Đạo (Hội Thánh Truyền Giáo và Tập Đoàn Giáo Sĩ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo phối hợp) dành cho Thiện Quang, tôi chợt nghĩ rằng, sự mất đi không còn là sự chia cách, xa lìa. Lòng tiếc thương và tưởng nhớ sâu sắc, đầy tình thương yêu của người ở lại đã làm cho người ra đi trở nên gần gũi. Thiện Quang đã “ra đi” nhưng mọi người vẫn thấy như đang hiện hữu, đang hiện diện cùng với mọi người, tuy rằng chỉ là trong tâm tưởng của những người đã từng và vẫn rất thương yêu, ngưỡng mộ, quý mến Thiện Quang.

Thiện Quang – ánh sáng của sự tốt lành, cao đẹp! Với đêm nhạc “Nhớ Thiện Quang” tôi đã nghiệm rõ điều này hơn qua những gì Thiện Quang đã làm được cho Đạo, cho đời!

Văn là đẹp, là sự tốt đẹp! Thiện Quang đã làm được điều ý nghĩa của cái tên mà cha mẹ đã kỳ vọng đặt cho mình khi cất tiếng khóc chào đời – bước vào chốn nhân gian của cõi tạm Kỳ Ba. Với sự dẫn dắt của gia đình, sự giúp đỡ của đồng đạo và sự nỗ lực không ngừng của bản thân – Thiện Quang đã sống, làm việc, tu học và hành đạo đúng như chính cái tên của mình, “Thành Văn”!

Tôi biết Thiện Quang trong những lần đến Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý sinh hoạt và tu tịnh. Tôi và Thiện Quang chưa có dịp được trao đổi, nói chuyện với nhau, nên tôi cũng

chưa biết nhiều về công việc, chưa hiểu về tính cách, con người của Thiện Quang. Qua đêm nhạc “Nhớ Thiện Quang” tôi mới có cơ hội hiểu thêm về một Thiện Quang. Tiếc rằng, khi tôi được biết, hiểu rõ hơn thì Thiện Quang đã đi xa! Tôi ngưỡng mộ và thật tiếc- tiếc một con người trí tuệ, tài năng và đức hạnh! Tiếc cho Thiện Quang ra đi sớm khi tâm nguyện, hoài bão dành cho đời, cho Đạo còn dở dang! Tiếc cho Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo mất đi một nhân tài có thể đóng góp nhiều cho sự nghiệp phổ độ chúng sanh, phát triển cơ Đạo!

Xin cảm ơn các huynh tỷ, đệ muội của Ban Nhạc Đạo đã có tấm lòng và sự nỗ lực rất lớn, vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện đêm nhạc này. Chính nhờ đêm nhạc này mà tôi được hiểu biết thêm về đạo hạnh, tài năng và sự đóng góp



rất có ý nghĩa cho đời, cho Đạo của Thiện Quang.

Theo thiển nghĩ của tôi, đêm nhạc “Nhớ Thiện Quang” tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy ắp tình thương yêu của các bạn dành cho Thiện Quang. Đêm nhạc “Nhớ Thiện Quang” còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn nữa, đó chính là đưa mọi người đến gần với nhau hơn, giúp mọi người tự nhìn lại mình, nhìn lại những gì mình đã làm cho Đạo, để từ đó suy ngẫm và ra sức tu tập nhiều hơn, làm nhiều việc tốt hơn! Và như vậy, đêm nhạc “Nhớ Thiện Quang” đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa mọi người, đồng đạo; gây nên một niềm cảm xúc dâng trào, lan tỏa đến mọi người. Thế là các bạn đã giúp cho Thiện Quang tiếp tục “hiện diện”, tiếp tục được thực hiện hoài bão, tâm nguyện giúp Đạo, giúp đời, như khi còn sống.

Xin cảm ơn các bạn! Mong rằng tấm lòng tình yêu thương của các bạn dành cho Thiện Quang sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn, sâu lắng hơn và tiếp bước Thiện Quang thực hiện được nhiệm vụ thiêng liêng phát triển Đạo, phụng sự đời nhiều hơn nữa!

